



สารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เนื่องในวาระครบรอบ ๔๗ ปี วันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๖ มีนาคม ๒๕๖๔



เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๗ ปี ของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นี้ ผมในฐานะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัง คณะกรรมการ สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พี่น้องชาวพัฒนาชุมชน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทุกท่าน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นงานสำคัญที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันออมเงินและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในชุมชนให้มีการดำเนินชีวิตและเรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้ “สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และ ต่อยอด หลักคิดในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประยุกต์การปฏิบัติสู่ “พื้นที่การพัฒนาคุณภาพชีวิต” เป็นทุนชุมชน ที่นำมาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน ก่อให้เกิด “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน รู้จักการประหยัด อดออม และใช้จ่ายอย่างเหมาะสม สะสมเป็นทุนและหลักประกันในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นภูมิคุ้มกัน ในการดูแลคุณภาพชีวิต ช่วยลดปัญหาหนี้สิน กลุ่มมีเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ปืมน้ำมันชุมชน โรงน้ำดื่มชุมชน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เกิดการเรียนรู้ การจัดการเชิงธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย มีการนำผลกำไรไปพัฒนาชุมชนและจัดสวัสดิการของชุมชน รวมทั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ยังเป็นแกนหลัก สำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประสานงานและบูรณาการกองทุนต่าง ๆ ร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของครัวเรือน นำสู่การลดหนี้และปลดหนี้ แก้ปัญหาทางการเงินอย่างได้ผลดี

ในโอกาสสำคัญนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ และ เสด็จพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีพลังกาย พลังใจ และพลังปัญญาที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์ พัฒนา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเจริญก้าวหน้า อำนวยประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจ ฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนสืบไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน